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  'กฤษฎา' เตรียมแผนชง ครม. ไฟเขียว สั่งเทศบาล 77 จังหวัด ปูพรมทางเทาผสมยางท่ัวประเทศ ปลายเดือนน้ี 

ขณะท่ี ยางทําถนน อบจ. ตองประชุมสภาจังหวัดกอนเคาะเงิน "1 กิโลเมตร 1 หมูบาน" คาดตนเดือน ก.พ. ถึงจะคิกออฟได 

ประเมินมีงบประมาณไมต่ํากวา 4 หมื่นลาน ดาน บ๊ิก กยท.พิษณุโลก เตน! ทวงติงอืด ผวาไมมีนํ้ายางปอนชวงปดกรีด 

  นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" วันน้ี  

(11 ม.ค. 62) กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยการยางแหงประเทศไทย เชิญตัวแทนองคการปกครองสวนทองถ่ิน 77 จังหวัด 

องคการบริหารจังหวัด ผูอํานวยการกองชาง ฝายกําหนดราคา คือ กรมบัญชีกลาง และหนวยตรวจสอบ ตั้งแตสํานักงานการตรวจ

เงินแผนดิน (สตง.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มาประชุมรวมกับฝายออกแบบ คือ กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง และ 

กรมทางหลวงชนบท จะใชเวทีดังกลาวน้ีช้ีแจงการทําถนนพาราซอยดซีเมนตท่ัวประเทศ โครงการ "1 หมูบาน 1 กิโลเมตร"  

พรอมแจกคูมือฯ คาดการณจากการประชุมครั้งน้ีจะทําใหแบบถนน วิธีการกอสรางท่ีถูกตอง คาดวาจะเริ่มดําเนินการในเดือน ก.พ. 

สาเหตุเน่ืองจากงบประมาณท้ังหมดเปนงบบริหารสวนจังหวัด ผานสภาจังหวัด แลวจึงจะเริ่มดําเนินการไดทันที คาดวา เงินสะสม 

อปท. มีอยูไมต่ํากวา 4 หมื่นลานบาท 

  สวนถนนทางเทาท่ีทําดวยตัวหนอนผสมยางพารากับลานกีฬาท่ีไดรับรองมาตรฐานจากกรมโรงงาน มาตรฐาน

อุตสาหกรรมไดรับรอง มอก. ประมาณปลายเดือนน้ี ทางคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย (บอรด กยท.) จะมีมติรับรองให

เผยแพรถนนทางเทาดวยผสมยางพารากับลานกีฬาแลว หลังจากน้ัน ทางกระทรวงเกษตรฯ จะเสนอเขาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) เพ่ือขอให อปท. เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด รวมท้ัง กทม. 77 จังหวัด ใหปูทางเทาผสมดวยยางพารา จะเพ่ิมการ

ใชยางในประเทศใหมากข้ึน 

  ขณะเดียวกัน ก็ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ครม. ไดอนุมัติให ธ.ก.ส. มีเงินโครงการกูพิเศษใหกับสหกรณการ

ยางท่ีมีความเขมแข็งและมีความสามารถรวบรวมแปรรูปเปนยางกอนสงออกไปตางประเทศ อาทิ สหกรณการยางบอทอง จ.ชลบุรี 

หรือ สหกรณการยางท่ี อ.เบตง จ.ยะลา เปนตน พูดงาย ๆ ก็คือ เพ่ิมจํานวนธุรกิจสงออก แทนท่ีจะอยูแคกลุม 4-5 บริษัทใหญ

เทาน้ัน! 

  ขณะท่ี นายพนัส แพชนะ ผูอํานวยการ การยางแหงประเทศไทย จ.พิษณุโลก เผยวา กวาจะเริ่มดําเนินการ

เดือน ก.พ. ในการทําถนน ชาเกินไปหรือไม เช่ือวาหลายจังหวัดปดกรีดแลว จะทําใหเสียโอกาส แตอยางไรก็ดี ในขณะน้ัน  

จ.พิษณุโลก เช่ือวายังมีนํ้ายางสดอยูในมือ หาก อปท. จังหวัดไหนไมมีนํ้ายางสดปอน ทางจังหวัดพรอมท่ีจะสงใหทันที 


